

THÔNG BÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP TẠM DỪNG CÁC THÁNH LỄ DO DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA (PHẦN 4)

(kể từ ngày 20 tháng 4)

Sau khi Chính phủ Nhật Bản đã ban bố 「tình trạng khẩn cấp toàn quốc」 vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, chúng tôi xin được tiếp tục đưa ra thông báo về các biện pháp phòng tránh lây lan của virus corona từ ngày **20 tháng 4 (thứ hai)** như sau;

1. Bỏ phân tham dự các Thánh Lễ ngày chủ nhật sẽ miễn trừ

Từ ngày 20 tháng 4 (thứ hai) trở đi bỏ phân tham dự Thánh Lễ của giáo dân trong địa phận sẽ được miễn trừ.

2. Tiếp tục tạm dừng các Thánh Lễ

Từ ngày 20 tháng 4 (thứ hai) trở đi vẫn tiến hành việc ngưng tất cả các hoạt động, các Thánh lễ/ các cuộc họp, khoá học. Các bạn cũng có thể theo dõi Thánh lễ được phát trực tiếp của Địa phận Tokyo từ trang web dưới đây: <https://tokyo.catholic.jp/>

3. Các nghi Lễ an táng và đám cưới.

Nghi thức an táng, có thể cử hành trên quy mô nhỏ không quá 20 người với điều kiện phải thảo luận đầy đủ về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm với Linh mục phụ trách và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, không cử hành dưới hình thức thánh lễ và xin quý vị hãy lưu ý các điểm sau:

①Luôn luôn thực hiện việc thông gió.②Giữ khoảng cách giữa những người tham dự với nhau là 2m .③Để tránh việc lây nhiễm qua đường hô hấp (nước bọt, hắt hơi...), không ca hát, nói chuyện ở cự li gần, chỉ có nghi thức an táng, đọc lời Chúa và không có nghi thức nhập quan vào buổi tối.

Nghi thức đám cưới cũng cử hành trên quy mô nhỏ không quá 20 người, nếu không bị cản trở thì nên thay đổi vào dịp khác.

3. Về việc mở cửa các Giáo Xứ

Trên nguyên tắc các giáo xứ trong địa phận nên thận trọng trong việc mở cửa các Giáo Xứ, vì lý do không biết được số người ra vào, nên sẽ gặp khó khăn trong công tác khử trùng; bàn, các cánh cửa .vv.

4. Về các biện pháp trong tương lai

1. Sau khi Chính phủ Nhật Bản gỡ bỏ 「tình trạng khẩn cấp toàn quốc」 và xem xét tình hình gia tăng của dịch bệnh chúng tôi sẽ ra thông báo sau.
2. Về việc mở trở lại các hoạt động của các giáo xứ tùy thuộc vào các giáo hạt (Tỉnh, Huyện, Xã) và phải kết thúc sau hai tuần khi còn có người bị nhiễm bệnh. Nếu trường hợp trong giáo hạt còn có người nhiễm bệnh thì các hoạt động trong giáo xứ vẫn sẽ tiếp tục bị tạm dừng.

Mục đích của việc dừng các Thánh Lễ trong giáo phận là 『Bảo vệ mọi sự sống』 việc làm này là để tránh sự lây lan cho người khác, nếu mỗi người trong chúng ta không ý thức về việc truyền nhiễm này, thì nó sẽ là một thảm họa cho người khác. Để tránh sự lây lan này chúng ta hãy yêu người thân cận qua việc ý thức và cầu nguyện cho họ.

Hiện tại, giáo hội của chúng ta đang sống trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, chính vì thế cho dù chúng ta đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn tín thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã phục sinh và luôn ở cùng với chúng ta, Ngài sẽ làm mới lại đức tin của chúng ta và sớm cho đại dịch kết thúc để nhân loại chúng ta được sống trong an bình.